

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔ CÔNG TÁC 970**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BNN-TCT
Về việc tăng cường kiểm tra vật tư
nông nghiệp trong tình dịch Covid-19

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Nam Bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp chống dịch quyết liệt, kịp thời và hiệu quả để trước hết bảo vệ sức khỏe, tính mạng và ổn định đời sống của nhân dân, đồng thời, giữ vững và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nỗ lực cao nhất để không đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện nhiệm vụ kép, vừa giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, vừa tổ chức sản xuất để đảm bảo lương thực, thực phẩm. Trong đó, các tỉnh phía Nam hiện đang thu hoạch lúa cuối vụ Hè Thu, khẩn trương gieo sạ vụ Thu Đông - Mùa 2021. Sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cũng đang bước vào vụ nuôi mới.

Tình hình giá vật tư đầu vào như: phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản tăng cao; việc kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi kém chất lượng, nhập khẩu không rõ nguồn gốc; sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng và chế biến thực phẩm; tình trạng đầu cơ, tích trữ tạo khan hiếm giả tạo để tăng giá thu lợi... đang là vấn đề bức xúc, làm tăng chi phí đầu vào của sản xuất, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, môi trường và sức khỏe người dân.

Nhằm góp phần vào công tác bình ổn giá vật tư nông nghiệp và phòng, chống sản xuất kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi kém chất lượng, chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm, Tổ 970 Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phía Nam chỉ đạo:

- Cục Quản lý thị trường tỉnh, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện (chủ trì là Đội Quản lý thị trường) đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và phụ gia thực phẩm, phẩm màu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và chất lượng phân bón trên địa bàn.

- Cục Quản lý thị trường tỉnh thường xuyên kiểm tra, rà soát các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp (phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản), không để tình trạng đầu cơ, trữ hàng... tạo khan hiếm giả tạo để kiếm lời.

Khi triển khai việc thanh kiểm tra cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành để tránh sự chồng chéo, gây phiền hà cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cá nhân và doanh nghiệp.

Trong thời gian giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương phản ánh về Tổ công tác 970 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp với Tổ công tác 970 của Bộ Công thương kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h);
- Sở NN&PTNT các tỉnh Nam Bộ;
- Lưu: VT, VP.

**TỔ TRƯỞNG TỔ CÔNG TÁC
THỨ TRƯỞNG**



Trần Thanh Nam